

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: บันเทิง/การศึกษา/ราชภัฏ

วันที่: พุธที่ 21 พฤศจิกายน 2562

ปีที่: 29

ฉบับที่: 10585

Col.Inch: 34.50 Ad Value: 37,950

หน้า: 19(กลาง)

PRValue (x3): 113,850

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'แม่ฟ้าหลวง' ประชุมใหญ่สนสท.

'แม่ฟ้าหลวง' ประชุมใหญ่สนสท.

สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายสาธารณสุข

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย (สนสท.) ครั้งที่ 2/2562 ประจำปีการศึกษา 2562 ที่อาคารพลเอกสำเนา ชูศรี (E4) โดยมีนิสิตนักศึกษา คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยที่จัดการสอนในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งเป็นสมาชิกสมาพันธ์จำนวน 16 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบัน และสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิชาชีพ รวมทั้งหารือแนวทางการดำเนินงานและจัดกิจกรรมต่างๆ ของสมาพันธ์ที่จะส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน และนำองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณสุข

รศ.ดร.รัชณี สรรเสริญ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มฟล. กล่าวเปิดการประชุมว่า นิสิตนักศึกษาที่ได้อ่านรับนิสิตนักศึกษา นับว่าเป็นเพื่อนร่วมวิชาชีพในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ การสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็นสิ่งสำคัญของวิชาชีพด้านสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งประกอบด้วยสหวิชาชีพที่ต่างมีเอกลักษณ์ในแต่ละสาขาวิชาและต้องสอดคล้องประสานการทำงานร่วมกัน เพื่อเกิดประสิทธิภาพในการดูแล ส่งเสริม ป้องกัน และควบคุมด้านสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชน โดยสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาฯ จะเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงและยกระดับทั้งในด้านการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมที่สร้างการยอมรับในวิชาชีพและได้นำองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณสุข

“สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตเป็นสาขาวิชาที่มีมาช้านาน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งเป็นคำที่กว้าง มีหลากหลายสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ ภายหลังมีการแยกสาขาที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เช่น สาธารณสุขศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการ ระบาดวิทยา เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นวิชาชีพแห่งการส่งเสริม ป้องกันและควบคุมด้านสุขภาพ ในการทำงานของแต่ละวิชาชีพจะต้องมีทำงานร่วมกัน บางส่วนมีความคาบเกี่ยวกัน ถ้าเรามีเอกลักษณ์ว่าในแต่ละวิชาชีพคืออะไร ก็จะทำให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพ ยิ่งแต่ละสาขาวิชาได้มีความร่วมมือกันก็จะเกิดผลดีต่อสาธารณสุขภาพคนในสังคมของเรา ทำให้เราสามารถกันเป็นสมาพันธ์มาร่วมประชุมและสร้างความสัมพันธ์กันและกัน ซึ่งมีความร่วมมือและทำกิจกรรมร่วมกันในหลากหลายด้าน”